



ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการค้า
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการค้า พ.ศ.๒๕๖๐

ตามประกาศ สำนักงานส่งเสริมการค้า ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการค้า พ.ศ.๒๕๖๐ ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งเสริมการค้า กองบังคับการ อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้า จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้า ได้ดำเนินการจัดการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ตามที่กำหนด จำนวน ๑ ราย คือ นายวุฒิชัย วัชรพรหม เลขประจำตัวสอบ ๐๑

จึงให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ สำนักงานส่งเสริมการค้า หากไม่ไปตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสำนักงานส่งเสริมการค้า ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะไม่มีความสามารถที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการ อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้า

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

พลตำรวจโท

(ดิฉันภัทร ภูมรินทร์)

ผู้บัญชาการสำนักงานส่งเสริมการค้า

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลภายนอก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๖๐

ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ
สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เลขบัตรประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายวุฒิชัย ว่างพรม	๐๑	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พลตำรวจตรีหญิง

(พอตา บุญปรีชา)

ผู้บังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง